



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 19 มูลค่าข่าว 122,688.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ย้ำมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวสู่สังคม

ชู5ข้อสร้างบัณฑิตพร้อมทักษะ-รับยุคหุ่นยนต์

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวธรรมสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในยุคที่เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นความท้าทายของสังคมในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยมีความเสี่ยงของแรงงานที่จะถูกภาวะอัตโนมัติ หรือออโตเมชัน และปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ-อาร์ทีพีซีเอช อินเทลลิเจนซ์ เข้ามาแทนที่ ซึ่งหากไม่ปรับตัว หรือปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดแรงงาน จึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อไปว่า การปรับทิศทางการศึกษานี้ 1.มหาวิทยาลัยไม่ใช่สถานที่สอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน เน้นการสร้างทักษะจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง 2.มหาวิทยาลัยต้อง

มีวิสัยทัศน์เตรียมบุคลากรสำหรับตลาดงานที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3.ต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และอยากเป็นด้วยตนเอง ฝึกให้นักศึกษาคิดและถาม เพื่อนำความรู้ที่ได้เป็นฐานความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆ 4.หลักสูตรต้องยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ เพราะในอนาคตการศึกษามีทางเลือกมากมาย ทำให้คนมุ่งเรียนในสิ่งที่อยากรู้ อยากเรียน และอยากเป็นได้ทันทีและทำในสิ่งนั้นได้ดีที่สุด และ 5.มหาวิทยาลัยไทยควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันระดับโลก เพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาให้มีศักยภาพแข่งขันในเวทีโลก

“นโยบายก้าวต่อไปด้านหลักสูตรการศึกษาของ ทปอ. มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ทปอ.จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นสร้างคนคุณภาพในด้านนวัตกรรมให้มาก และเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบสะเต็มเป็นพิเศษ” ศ.ดร.สุชัยวีร์กล่าว